

ธุรกิจกล้วยไม้รับมือ AEC ด้วย เทคโนโลยี

ตลาดส่งออกกล้วยไม้ไทยรุ่ง มูลค่ารวมกว่า 3 พันล้านบาท แต่ต้องเร่งปรับตัวเรื่องเทคโนโลยี

อิมแพ็คฯ รับผิดชอบจัดเทคโนโลยีระดับโลกมาแสดงในงาน ISRMAX Horti & Agri Asia 2013 งานใหญ่ด้านการเกษตร 15-17 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี



ตลาดส่งออกกล้วยไม้ไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่กล้วยไม้คุณภาพของไทยยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของต่างประเทศโดยสามารถส่งได้เพียงร้อยละ 70 ของคำสั่งซื้อ ผู้ประกอบการไทยต้องพึ่งเทคโนโลยีเพื่อเร่งผลิตสินค้าให้ทันกับความต้องการของตลาดโลก

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้เมืองร้อนรายใหญ่ของโลก มีมูลค่าส่งออกปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยส่งออกกล้วยไม้เป็นอันดับ 2 รองจาก เนเธอร์แลนด์ และส่งออกต้นกล้วยไม้มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากไต้หวัน เนื่องจากประเทศไทยมีความเหมาะสมทางด้านสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศรวมถึงความพร้อมของสายพันธุ์ เทคโนโลยี และเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม พื้นที่สวนกล้วยไม้ของประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูภายหลังน้ำท่วม ปริมาณการผลิตลดลงมาก คาดว่าระหว่างปี 2555-2557 กล้วยไม้จะขาดแคลน ทำให้ราคากกล้วยไม้มีแนวโน้มราคาสูงขึ้น แต่ประเทศไทยก็ยังสามารถขยายตลาดการส่งออกกล้วยไม้ไปยังตลาดเดิมได้ ได้แก่ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และฝรั่งเศส มูลค่าเพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท และยังขยายมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัฐเซีย โรมาเนีย และโปแลนด์ ได้อีกปีละ 450 ล้านบาท

การเปิด AEC เป็นอีกช่องทางทางการเปิดตลาดใหม่ของอุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทย นายไชยพันธุ์ คุ้มวิเชียร เจ้าของสวนกล้วยไม้ แอร์ ออร์คิด ชูเปอร์มาร์เก็ต หนึ่งในผู้ส่งออกกล้วยไม้รายใหญ่ไทย เผยว่าถึง AEC จะเป็นโอกาสทางการค้า แต่ “การเปิดตลาดใหม่แปลว่า ปริมาณความต้องการย่อมต้องเยอะขึ้น เราต้องเพิ่มกำลังการผลิต แต่กล้วยไม้ก็ต้องใช้เวลาในการเพาะปลูก จึงต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย ซึ่งตอนนี้เราได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว”

งาน ISRMAX Horti & Agri Asia 2013 หรือ งานเกษตรเมืองทอง งานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมพืชผัก ผลไม้ และดอกไม้ จะเป็นเวทีแห่งคำตอบสำหรับนักธุรกิจกล้วยไม้ไทย เพราะมีทั้งเทคโนโลยี และเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบกับพันธมิตรทางการจากอาเซียน และผู้ซื้อจากประเทศต่างๆ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ท่านที่สนใจเข้าร่วมจัดแสดงงาน ISRMAX Horti & Agri Asia 2013 สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมาริน แก้วมงคล โทร. 02-833-5311 อีเมล pimarink@impact.co.th หรือดูรายละเอียดของงานเพิ่มเติมที่ www.isrmaxasia.net

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย:

สุกัญญา สกลฐานะสินธุ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายโครงการ

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

อีเมล: sukanyasa@impact.co.th

โทร: 02-833- 5308 มือถือ: 081-135-6886 เว็บไซต์ www.impact.co.th, www.isrmaxasia.net เฟสบุ๊คส์
ISRMAX Asia 2013 ISRMAX Horti & Agri Asia 2013

เผยแพร่ข่าวโดย:

Thaimediapr.com